

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025, UBND huyện Triệu Sơn ban hành kế hoạch hành động thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa nội dung và triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trách nhiệm của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và thống nhất trong chỉ đạo về quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu:

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành và các tổ chức, đơn vị trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo giải quyết và là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sống của người dân.

Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp ủy đảng cơ sở và chính quyền cấp xã; từng bước chấn chỉnh và đưa công tác vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đi vào nề nếp, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình trong tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện phải có sự theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện để có những chỉ đạo kịp thời.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý:

Trong năm 2020: Thực hiện hỗ trợ, ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn để vận chuyển rác thải đi xử lý đối với 02 thị trấn và 05 xã (Dân Lực, Minh Sơn, Tiến Nông, An Nông, Nông Trường) trên cơ sở nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh.

Năm 2021: Đề xuất UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải cho 15 xã, thị trấn trên địa bàn trong đó 02 thị trấn, 05 xã thực hiện trong năm 2020 và 08 xã bổ sung mới.

Đối với các xã còn lại xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc đốt kết hợp chôn lấp tại các bãi rác của địa phương: các tổ vệ sinh môi trường tổ chức thu gom rác thải bằng các phương tiện như xe đẩy tay, xe lôi, xe gắn máy, xe tự chế vận chuyển về khu xử lý rác thải để chôn lấp hoặc đốt.

Phấn đấu năm 2022 đưa dự án xử chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện đi vào hoạt động để thu gom, xử lý cho khoảng 80% rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và đảm bảo đến năm 2025, 95% rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo theo đúng quy định.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, nhất là các địa phương còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây bức xúc trong nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên hướng dẫn về công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm tạo ra những thay đổi trong nhận thức và hành động của nhân dân; nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định, tạo điều kiện tối đa cho phương tiện, người thực hiện thu gom.

Tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền phải sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh và tăng tần suất tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn.

3. Thành lập Ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở cấp xã, để tăng cường sự chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các địa phương

Phát động mở cuộc vận động trong toàn dân trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh,... trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

4. Tăng cường nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn đảm bảo công tác xử lý rác thải cho toàn huyện; xem xét có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư nhà máy xử lý rác.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương. Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường. Sắp xếp, bố trí đủ cán bộ có năng lực từ huyện đến cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường nói chung và thu gom, xử lý rác

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và kiến quyết có biện pháp xử lý những địa phương để xảy ra tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định, làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải

Triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải rắn tập trung tại xã Vân Sơn theo quy hoạch đã được duyệt để kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư nhà máy xử lý rác thải nhằm giải quyết vấn đề bức xúc về xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay.

Từng bước xã hội hóa các hoạt động về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải; ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng bãi tập kết trung chuyển, bãi chôn lấp và khu xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã, thị trấn trong khi dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn tập trung chưa đầu tư xây dựng.

III. Tổ chức thực hiện.

3.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Là cơ quan đầu mối phối hợp và chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện của các ngành, địa phương, kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có, đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả cao.

Định kỳ hàng năm, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các quy định của pháp luật về bảo vệ

môi trường, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các nội dung của kế hoạch này.

Phối hợp với Ban quản lý dự án của huyện, các phòng, ngành liên quan trong việc triển khai dự án đầu tư hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Vân Sơn; tham mưu trong việc kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy để đưa dự án sớm đi vào hoạt động.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn ở các địa phương, các ngành. Tham mưu, đề xuất với UBND huyện xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi không làm hết trách nhiệm, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải và đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.

3.2. Phòng Kinh Tế - Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn địa điểm tập kết, trung chuyển, khu xử lý rác thải sinh hoạt.

3.3. Công an huyện

Tăng cường lực lượng, sử dụng nghiệp vụ trinh sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và có các biện pháp mạnh để xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là những trường hợp không xử lý cát thải, đổ trộm rác thải hoặc đổ chấu thải không đúng nơi quy định, gây mất vệ sinh môi trường.

Thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm trong xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường để răn đe, làm thay đổi nhận thức và có ý thức, trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi, xử lý rác thải.

3.4. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc... tập trung chỉ đạo một cuộc vận động trong toàn dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, chi bộ Đảng và các ngành, đoàn thể, đặc biệt là nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và trong quản lý, thu gom, xử lý rác thải.

Mở cuộc vận động, phát động các phong trào, xây dựng các mô hình về giữ gìn vệ sinh môi trường như: Phụ nữ với cuộc vận động “*xây dựng gia đình 5*

không 3 sạch”; phong trào “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; Mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”...

3.5. Phòng Tài chính-Kế hoạch

Căn cứ vào khả năng ngân sách Nhà nước hàng năm để tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí; thẩm định dự toán chi tiết phân bổ kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về thực hiện Quyết định số 21/QĐ-2019/QĐ-UBND, ngày 04/7/2019 của tỉnh Thanh Hoá quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; kiểm tra theo dõi công tác thanh, quyết toán và hỗ trợ tài chính đối với Ủy ban nhân dân các xã.

3.6. Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch huyện

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của UBND Ban thường vụ Huyện uỷ và kế hoạch này; phổ biến pháp luật về môi trường, công tác thu gom vận chuyển rác thải nhằm nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác.

Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan, các xã, thị trấn trong việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân; kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải.

3.7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong tháng 10/2020, đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Phổ biến, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 18-CT/HU, ngày 30/6/2020 của UBND Ban thường vụ Huyện uỷ và kế hoạch này đến tất cả các Chi bộ, Đảng bộ. Đưa nội dung vệ sinh môi trường và quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào sinh hoạt hàng tháng của tổ chức đảng, đoàn thể và thường xuyên giao ban để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện

Phát động phòng trao hàng tuần hoặc vài tuần một lần có một ngày toàn dân tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; triển khai thực hiện mô hình “*khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường*” ở tất cả các khu dân cư của các thôn, xóm, tổ dân phố gắn việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường vào tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại gia đình văn hoá và khu dân cư văn hoá hàng năm.

Quy hoạch, bố trí trạm trung chuyển, bãi tập kết, vị trí đầu tư xử lý rác thải trên địa bàn đảm bảo cho hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại địa phương. Tổ chức lực lượng thu gom phù hợp với lượng rác phát sinh thực tế tại địa phương hoặc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy định.

Trực tiếp tổ chức thực hiện các phong trào vệ sinh môi trường ở thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết đến từng hộ dân, các hộ

kinh doanh, cửa hàng ăn uống trên địa bàn không xả rác ra lòng, lề đường, nơi công cộng. Kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những vi phạm về vệ sinh môi trường xảy ra nghiêm trọng, kéo dài, nhiều lần mà chính quyền xã, thị trấn không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc